



ยืมเลือดหมอขายยาลดความอ้วน

จากกรณีตำรวจบข.ปส. ร่วมกับ อย.-ป.ป.ส.และปปง. เปิดยุทธการ “สยบไฟรี 62/9 ยาสวย...สังหาร” จับกุม น.ส.วีโรจน์ อุดทอง อายุ 28 ปี อดีตนางแบบแม่กิม นายทุนขายยาลดความอ้วน และยาเสริมความงาม ตามสื่อสังคมโลกออนไลน์และต่างประเทศ จนมีฐานะ ร่ำรวย พร้อมยึดทรัพย์สินบ้าน-คอนโด-รถหรูรวมมูลค่ากว่า 43 ล้านบาท นอกจากนี้ยังพบข้อมูลว่ามีแพทย์ 2 ราย ร่วมขบวนการด้วยการสั่งยาจาก อย.ตามขั้นตอนกฎหมาย มาให้ผู้ต้องหาเพื่อเอาไปขายต่ออีกทอดหนึ่ง โดยรับค่าจ้างสั่งยาครั้งละ 5-7 หมื่นบาท ทางตำรวจบข.ปส.จึงเตรียมเรียกตัวทั้ง 2 คน มาสอบปากคำ และดำเนินคดีข้อหาจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 2 และ 4 กับข้อหาสมคบกันกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.มาตรการการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 พร้อมประสาน ปปง.ยึดทรัพย์ รวมทั้งเตรียมส่งชื่อให้แพทย์สภาพิจารณาความผิด ตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้น

ความลับหน้าเมื่อวันที่ 13 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบฐานข้อมูล รายชื่อแพทย์จากเว็บไซต์ของแพทย์สภา ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลจริยธรรมและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ พบว่า แพทย์ทั้ง 2 ราย ที่ตำรวจ บข.ปส. เตรียมจะเรียกมาสอบปากคำ และแจ้งข้อหาจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 2 และ 4 กับข้อหาสมคบกันกระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.มาตรการการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 นั้น รายแรกเป็น นพ. ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เมื่อปี 2554 ส่วนอีกราย เป็น พญ. ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เมื่อปี 2555 โดยทั้งคู่ยังไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านใดด้านหนึ่ง

ด้าน นพ.อิทธิพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า ทางแพทยสภาได้ทำหนังสือสอบถามขอรายละเอียดพฤติการณ์ของแพทย์ 2 ราย ที่เกี่ยวข้องกับกรลักลอบนำยาลดความอ้วนมาจำหน่ายนอกระบบ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการแพทย สภาในวันที่ 14 มี.ค. นี้ โดยกรอบของการพิจารณานั้น โดยทั่วไปแพทย์ที่กระทำความผิดตามกฎหมาย จะถูกนำมาพิจารณาตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และเข้าสู่คณะกรรมการสอบจริยธรรม แพทย์ และหากถูกตัดสินมีความผิดตามกฎหมาย กรณีเป็นความผิดร้ายแรงก็มีโทษ ตั้งแต่ ภาควัตถุ แพทย์ ทั่วยุทธศาสตร์ และเพิกถอนใบอนุญาต

นพ.อิทธิพร กล่าวต่อว่า ขณะนี้แพทย์ทั้ง 2 คนดังกล่าว ยังถือว่าเป็นผู้ถูกกล่าวหา แต่หากมีประจักษ์พยานชัดเจนทางความคิดก็จะถูกลงโทษ โดยกรณีแพทย์ลักลอบนำยาลดความอ้วนมาจำหน่ายทางอินเทอร์เน็ต ถือว่าเพิ่งพบเป็นกรณีแรก แต่ก็ต้องมีการตรวจสอบ เพราะที่ผ่านมา มีการแอบอ้าง สวมชื่อแพทย์ที่เสียชีวิตแล้ว มาลักลอบจำหน่ายยาก็มีต้องดูมูลเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรก็ตาม อยากฝากไปถึงแพทย์รุ่นใหม่ว่า ให้ความระมัดระวังในเรื่องนี้ เพราะเรื่องการลักลอบจำหน่ายยาที่เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ประเภทที่ 2 นั้นเข้าข่ายเป็นยาเสพติดมีโทษร้ายแรงส่งผลต่อประวัติส่วนตัว ครอบครัวและสถานศึกษา เพราะในประวัติจะระบุไว้ชัดเจนติดตัวไปตลอด ทำให้มีผลต่อการพิจารณา คัดเลือกศึกษาต่อแน่นอน อย่างไรก็ตาม ไม่อยากให้ประชาชนคิดหรือด่วนสรุปว่า แพทย์ทุกคนจะเป็นแบบนี้ ต้องเข้าใจว่าใน 1 ปีมีแพทย์จบใหม่ 1,000 คน มีคนเป็นลักษณะเช่นนี้น้อยมาก

ขณะที่ นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวถึงการตรวจสอบคลินิกที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบจำหน่ายยาลดความอ้วนแบบผิดกฎหมายว่า ขณะนี้ยังเป็นกรกล่าวโทษที่ตัวบุคคล ไม่ใช่กรกล่าวโทษสถานพยาบาล แต่ก็ไม่ได้มีแผนจะอยู่ระหว่างการรอรายละเอียดจากอย. เพราะหากยังไม่เห็นข้อมูล แล้วไปทำอะไรมาก อาจจะกระทบกับรูปคดีได้ ทั้งนี้ทราบว่าทาง อย. ก็รอข้อมูลจากทางตำรวจเช่นกันว่า จะปล่อยข้อมูลออกมาให้มากน้อยแค่ไหน เพราะทางตำรวจก็ต้องกันข้อมูลบางอย่างเอาไว้ และกันไว้เป็นพยานเพิ่มเติม จึงต้องรอก่อน แต่ยืนยันว่าเรื่องนี้จะไม่ล่าช้าแน่นอน.